





สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

23 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>mou พัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, thailandplus, hfocus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติ พัฒนาการแก้ไข พื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ในภารกิจกรมคุมประพฤติ โดยพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดยาเสพติด เน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้ตำรับยาสมุนไพรที่ช่วยในการลดอาการอยากยา และถอนพิษยาเสพติด ได้แก่ นวัตกรรมตำรับยาอดยาบ้า (ตำรับยาพัฒนา) หรือตำรับยาทำให้อดฝิ่น (ตำรับยาเดิม) ร่วมกับการใช้สมุนไพรรักษาตามอาการ กลุ่มยาสมุนไพรล้างพิษ เช่น ยารางจืด ยาย่านางแดง กลุ่มยาสมุนไพรปรับธาตุ เช่น ยาตรีผลา กลุ่มยาสมุนไพรบำรุง เช่น ยาขมิ้นชัน ยาหอมนวโกฐ ยาแก้ลมแก้เส้น (ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย) ยาคุชไสยาสน์ (ช่วยให้นอนหลับ) ตำรับยาการุณย์โอสถ เป็นต้น ควบคู่กับ การฝึกสมาธิบำบัด SKT และการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ที่ผ่านมารักษามาแล้วกว่า 2,800 ราย ส่วนใหญ่ตอบสนองในการรักษาเป็นที่น่าพอใจ</p>	
<p>ขับเคลื่อนชุมชนล้อมรั้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, INN)</p> <p>- สสอ.กำแพงแสน ร่วมกับ สสส. ลงพื้นที่ถอดสูตรสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการ "ชุมชนล้อมรั้ว" เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน พร้อมเปิดวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวชุมชนบ้านหัวซุกบัว หมู่ที่ 4 ต.สระพัฒนา พื้นที่ต้นแบบชุมชนล้อมรั้ว ของ อ.กำแพงแสน ที่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานผ่าน 6 หลักการ 1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.ทำประชาคมเพื่อกำหนดแนวทาง 3.เปิดศูนย์คัดกรองยาเสพติดระดับตำบล ค้นหา คัดกรอง ผู้ใช้สารเสพติด 4.ให้การบำบัดรักษาโดยบุคลากรสาธารณสุขตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 5.ติดตามฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปี และ 6.พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน พร้อมย้ำเป้าหมายของโครงการคือการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากยาเสพติด</p>	
<p>ทิศทาง 'นโยบายสุขภาพ' ปัจจุบัน กำลังก่อวิกฤตใหญ่ในอนาคต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>-ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา' อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานของงาน “รำลึก 17 ปี นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” ได้กล่าวว่า ทิศทางที่ระบบสุขภาพของประเทศไทยกำลังเดินอยู่ในปัจจุบัน คือ มุ่งไปที่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นหลัก ส่วนการสร้างบุคลากรแพทย์ ก็ยังเน้นไปที่การรักษาพยาบาลด้วยเช่นกัน ขณะที่การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรแพทย์ทั่วไป ทั้งที่การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพคือหัวใจหลักที่หยุดไม่ให้คุณป่วย และยังความรุนแรงของโรคไม่ทำให้บานปลาย ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ต้องพลิกโฉมระบบสุขภาพ และสปสข. ที่ต้องปรับและคิดกันใหม่ว่าจะทำอะไรกันต่อ เพื่อที่จะเป็นทิศทางให้พาเราออกจากวิกฤตที่กำลังจะเผชิญ สิ่งหนึ่งที่กำลังจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือ การให้น้ำหนักไปที่การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มากกว่าการรักษา ซึ่งตอนนี้ สปสข. และ สร. ก็เห็นความสำคัญมากในเรื่องนี้มากขึ้น แต่ก็ยังสับสนไม่รู้ว่าจะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กรใด ใครต้องเป็นเจ้าของหลัก แล้วจะต้องใช้งบจากส่วนไหน ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเป้าหมายที่ต้องการ</p>	
 ฝุ่น PM2.5	
<p>1. ชง ครม. ขอประกาศพื้นที่ควบคุมฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, เดลินิวส์, mcot, hfocus, ch3plus, pptvhd)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยมี นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ คกก.จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและการแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. โดยมีการพิจารณาการประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เกี่ยวกับการประกาศใช้ Work From Home (WFH) ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับสีแดงเกิน 3 วัน โดยที่ประชุมเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัด/ กทม. สามารถขอมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ประกาศในกรณีต้อง WFH ได้ โดยจะนำเสนอรายละเอียดต่อ ครม.เพื่อทราบเป็นเบื้องต้นว่ามีกฎหมายนี้</p> <p>2. รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, prd., newtv, thebetter, thailandplus, hfocus, thebangkokinsight, ch7, thaigov, workpointtoday)</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แลกข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ กรณีฝุ่น PM2.5 ว่า ภาพรวมฝุ่น PM2.5 ช่วง 24 ชั่วโมง แบ่ง 5 กลุ่มจังหวัด คือ 1.กลุ่มสีฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก ซึ่งพบว่า ไม่มีจังหวัดใดอยู่ในกลุ่มนี้ 2.กลุ่มสีเขียว คุณภาพอากาศดี มี 11 จังหวัด 3.กลุ่มสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง มี 5 จังหวัด 4.กลุ่มสีส้ม คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มี 51 จังหวัด และ 5.กลุ่มสีแดง คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ มี 9 จังหวัด โดยพื้นที่สีส้มจะกระจุกตัวอยู่ในภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือบางส่วน และภาคตะวันตก ที่น่ากังวลคือจังหวัดที่มีค่าฝุ่นสีแดงติดต่อกัน 2 วันขึ้นไป ได้แก่ เพชรบุรี สุโขทัย สระบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ซึ่งประชาชนจะต้องเริ่มประเมินสุขภาพตัวเอง</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรค ระบุว่า พื้นที่สีแดงจะมีการคัดกรองสุขภาพเชิงรุก โดย รพ. และ สสจ. ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพกลุ่มเปราะบาง เมื่อพบผู้มีอาการจะส่งต่อ รพ. เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป และให้ความรู้สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชน ทั้งนี้ 1 ต.ค. 67 – 14 ม.ค. 68 มีการคัดกรองแล้ว 517 คน ใน 4 เขตสุขภาพ รวม 9 จังหวัด พบผู้มีอาการใน 4 กลุ่มโรคจำนวน 77 คน ได้แก่ อาการทางเดินหายใจ อาการทางตา อาการทางผิวหนัง และอาการทางระบบโรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>- นพ.ธิตติ แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเสี่ยง ควรลดเวลาการออกกำลังกาย สวมหน้ากากอนามัยเมื่อฝุ่นอยู่ในระดับสีเหลือง และห้ามออกกำลังกายเมื่อฝุ่นเป็นสีแดง 2.กลุ่มประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อฝุ่นในระดับสีส้ม หากมีอาการป่วยควรพบแพทย์ และหากฝุ่นเป็นสีแดงให้ปฏิบัติตัวเหมือนกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ยังแนะนำ 5 ข้อป้องกันฝุ่น PM2.5 คือ "เช็ก ไข่ เลี่ยง ลด ปิด" ได้แก่ เช็กค่าฝุ่นจากแอปฯ Air4Thai หรือ Life Dee ก่อนออกจากบ้าน, ใช้หน้ากากอนามัย, เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง, ลดกิจกรรมก่อฝุ่น และปิดประตู-หน้าต่างให้มิดชิดหรือทำห้องปลอดฝุ่น</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประชาชนสามารถใช้แอปฯ โหลด "หมอพร้อม" ในการใช้ "คลินิกมลพิษออนไลน์" เพื่อตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 ประเมินอาการจากฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า วันที่ 22 ม.ค.ค่าฝุ่น PM2.5 ยังสูงอยู่และสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ 5 เขต คือ หนองแขม บางขุนเทียน ภาษีเจริญ บางบอน จอมทอง ทวีวัฒนา ธนบุรี คันนายาว บางกอกใหญ่ บางนา ตลิ่งชัน และบางกอกน้อย ขณะที่พื้นที่เขตอื่นๆอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอแนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง หากพบการเผาที่เป็นต้นตอการก่อฝุ่นให้แจ้งสายด่วน 199 หรือทาง Traffy Foudue ขณะนี้โรงเรียนในสังกัด กทม. ประกาศปิดเรียนไปแล้ว 103 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สูง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โรงเรียนกำหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On Hand รวมถึงจัดการเรียนชดเชยในภายหลัง</p> <p>-ด้านนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเสริมว่า ในส่วนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยการติดตั้งห้องปลอดฝุ่นตามงบประมาณที่ได้รับของปี พ.ศ. 2568 ซึ่งต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมีการเสียดค่าไฟฟ้าที่มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36, linetoday)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย ทีมวิจัยจากม.เชียงใหม่และพะเยาได้ทำการทบทวนงานวิชาการอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์หือภิมาน เผยแพร่ในวารสาร Environmental Research เมื่อ 17 มกราคม 2025 พบว่า การสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น PM2.5 หรือ PM10 ก็ตาม ล้วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยความเสี่ยงจะสูงขึ้น 12%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>-นพ.ธราพงษ์ กัปโก นพ.สสจ.สระแก้ว ออกประกาศแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 สีแดง กระทบสุขภาพ แนะนำหลีกเลี่ยงใส่หน้ากากป้องกัน ชาวไร่อ้อยบางส่วนยังไม่หยุดเผา ส่งผลฝุ่นฟุ้งทั้งวันทั้งคืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่ จ.เชียงใหม่ ฝุ่น PM2.5 ในหลายอำเภอของ จ.เชียงใหม่ ขยับสูงขึ้นจนเกินค่ามาตรฐาน ขอนแก่นจัดตรวจวัดใกล้ถนนตอซังข้าวพร้อมลงนามห้ามเผาเด็ดขาด ชุมพรยื่นหนึ่งในภาคใต้สถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง หลายหน่วยงานเร่งป้องกันแก้ปัญหา</p> <p>บทความ ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพงษ์ สถาบันโรคผิวหนัง เผย PM2.5 ก่อให้เกิดการอักเสบ ผื่นคัน อาจกระตุ้นให้โรคผิวหนังที่มีอยู่เดิมกำเริบ การซื้อยาทา สเตียรอยด์ เพื่อลดผื่นหรือการอักเสบของผิวหนัง ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกร แต่ถ้าเป็นผื่นมากขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ บทนำมติชน</p> <p>- รัฐบาลต้องทบทวนเหตุใดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ไม่คลี่คลาย และยังคงเหมือนมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น มาตรการที่ใช้ตอบโจทย์หรือไม่ หรือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่ได้ผล การมุ่งเน้นแก้ปัญหาปลายเหตุ บรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเป็นหลัก คงไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- สสส. ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กทม.และภาคีเครือข่าย 17 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการทำบุญวิถีใหม่ เวียนเทียนด้วยต้นไม้ ลดฝุ่น ส่งเสริมการทำบุญวิถีใหม่ที่บูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดฝุ่น PM2.5 และสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้กับสังคม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Suthichai Yoon</p> <p>- โปสดี รัฐบาลไร้แผน Crisis Management ต่อวิกฤต PM2.5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างน่ากังวลมาก ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด, ภูมิภาคหรือ กทม. หรือระดับชาติ มีแต่รัฐมนตรีคนนั้นคนนี่สั่งคนนั้นคนนี่ กำชับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ แบบระบบราชการล่ามยวนในลูบเดิมปีแล้วปีเล่า ไร้ปฏิบัติการ War Room ที่จะสั่งการให้ทันกับเหตุการณ์หรือการเตือนภัยหรือแจกหน้ากากหรือการหยุดกิจกรรมที่เป็นปัจจัยของปัญหาเฉพาะหน้า, ระยะเวลาปานกลางและระยะยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-นางสาวเกวณีน หวังพิชยสุช รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กระทบหลายด้านทั้งค่าเสียโอกาส ค่ารักษาพยาบาล และกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว โดยค่าเสียโอกาสที่อาจกระทบระยะสั้น คือ กรณีฝุ่น PM 2.5 อาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วย ภูมิแพ้กำเริบ ซึ่งกระทบถึงค่ารักษาพยาบาลที่นำไปใช้แทนการใช้จ่ายส่วนอื่น รวมทั้งหากฝุ่น PM 2.5 รุนแรงเข้าสู่สถานการณ์สีส้มแดง มองว่าระยะกลางอาจทำให้ประชาชนป่วยเรื้อรังในเดินทางและลามปอดซึ่งจะมีผลต่อผลิตผลแรงงานระยะข้างหน้า และอาจกระทบเศรษฐกิจตามมาได้ รวมถึงลามไปยังธุรกิจที่มีกิจกรรมกลางแจ้งขาดรายได้ นอกจากนี้ ด้านค่าใช้จ่ายทำให้ประชาชนอาจเพิ่มขึ้น เช่น การจัดหาซื้อหน้ากากอนามัยหรือเครื่องฟอกอากาศ โดยกรณีผลกระทบเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากสถานการณ์ฝุ่นต่อเนื่อง 1 เดือน คาดผลกระทบมูลค่า 3-6 พันล้านบาท</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, Hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดการประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูงอายุ มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 "The 5th Thailand Elderly Health Service Forum 2025" เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยคาดว่าในปี 2573 จะต้องการกำลังคนด้านสุขภาพผู้สูงอายุหรือแคร์เมเนเจอร์ ประมาณ 3.7 หมื่นคน จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพและการผลิตกำลังคน เพื่อให้ผู้สูงอายุไทยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ เหมาะสม สามารถคงศักยภาพได้นานที่สุดและอยู่ได้ทุกอย่างที่มีความสุข</p> <p>- นพ.ศักดิ์ อัสภาณ ระบุว่า ทุกภาคส่วนได้มีนโยบายเตรียมพร้อมรับมือ เช่น การดูแลผู้สูงอายุเน้นบูรณาการทุกมิติเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้เทคโนโลยีผสมภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทยและตอบสนองกับความของการผู้สูงอายุ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ชี้ว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งพัฒนาความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพ ครอบครัว และตัวผู้สูงอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ.</p>	
<p>การพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, Nationonline, thaigov, กรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต สู่การยอมรับในระดับสากลครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด ติดปีก ออย. “Elevate Thai FDA” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ การใช้ระบบดิจิทัลและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการอำนวยความสะดวกให้ภาครัฐอย่างเป็นระบบและครอบคลุมตลอดจนอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคเอกชนได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันทั่วถึง</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า การพัฒนาระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทันสมัยและเป็นสากล จึงพัฒนาระบบการให้บริการ 4 ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการอนุมัติ อนุญาต ทั้งระบบมอบอำนาจระบบ Tracking ออย. ระบบ FDA Importer e-Service (Queuing & Tracking) และการใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกของที่ด่านอาหารและยาจะช่วยให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาและอนุมัติทันทีหากข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนด โดยมีการรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นสู่การยอมรับในระดับสากล</p>	
<p>สหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามคำสั่งพิเศษให้สหรัฐฯ ออกจากการเป็นสมาชิก WHO ว่า เนื่องจาก WHO เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับประเทศมหาอำนาจที่จ่ายเงินให้กับ WHO ปีละร้อยละ 18-20 ประเทศไทยเป็นประเทศเล็ก ไม่ใช่ช้างเท้าหน้า ต้องดูสถานการณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การออกจาก WHO ย่อมมีผลกระทบแน่นอน เช่น ด้านบุคลากรของ WHO แต่เชื่อว่าคงคุยกันได้ ตกใจแต่ต้องตั้งหลักให้ดี</p> <p>ด้าน พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรม คร. กล่าวว่า หากมองในส่วนของ คร. คิดว่าไม่ได้มีผลต่อระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เนื่องจากกองระบาดวิทยาค่อนข้างอยู่ตัว ในส่วนของสหรัฐฯ ร่วมกับมือกับ คร. มาตลอด อาจมีผลกระทบบ้าง แต่โดยเนื้อแท้การควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคคือ เจ้าของพื้นที่ ซึ่งประเทศไทยทำได้ตลอดเวลา และรัฐบาลก็ต้องหางบประมาณสนับสนุน</p>	
<p>ไบบ์รองสุขภาพปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยถึงกรณีไบบ์รองสุขภาพปลอมสำหรับแรงงานต่างด้าวว่า หาก รพ.ในสังกัด สธ. เกี่ยวข้อง จะดำเนินการถึงที่สุด พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพแรงงานเพื่อป้องกันโรคระบาด เช่น อหิวาตกโรค ที่เคยพบในพื้นที่แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้ จะตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีย้อนหลังเพื่อประเมินผลกระทบ พร้อมชี้ว่าควรทบทวนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หากเกินกว่าการดูแลประชาชนไทยตามระบบหลักประกันสุขภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ชาวต่างชาติคลังทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiger, ch7)</p> <p>- ดร.ธนภุต จิตรอารีย์รัตน์ ผช.รมต.สธ. เผยถึงกรณี ชายชาวต่างชาติคลังทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉิน รพ.แห่งหนึ่ง เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16:57 ของวันที่ 22 มกราคม ที่ผ่านมา ว่า จากการตรวจสอบรพ.ที่เกิดเหตุอยู่ในสังกัด กทม. สะท้อนให้เห็นว่า หมอ พยาบาล ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ได้ปลอดภัย แต่มีโอกาสได้รับอันตรายจากคนไข้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับแผนให้ตำรวจมาช่วยฝึกยุทธวิธีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพนักงานรักษาความปลอดภัยของรพ. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ก่อนที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า รวมถึงหมอและ พยาบาล บุรุษพยาบาล อาจต้องร่วมฝึกด้วย</p>	
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, hfocus)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นพ.ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยมีการยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนก จากเดิมมีข้อสังเกตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก ล่าสุด ปรับปรุงเพิ่มข้อสังเกตมีประวัติสัมผัสฟาร์มโคนม นอกเหนือจากสัตว์ปีกด้วย พร้อมย้ำประชาชนอย่าวิตก ยังเที่ยวฟาร์มสัตว์ได้ แต่อย่าดื่มน้ำนมดิบ ควรผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ ส่วนกรณีสหรัฐฯถอนตัวออกจากองค์การอนามัยโลก คาดว่าไม่น่ามีผลกระทบ เพราะสหรัฐฯไม่ได้ปกปิดข้อมูล มีเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ CDC อยู่</p>	
<p>พัฒนาและซึกซ้อมทีม MCATT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, thaitodaynews) นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยปัจจุบันสาธารณสุขภัยและภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น และเกิดในหลายพื้นที่ การเตรียมความพร้อมทีมเยียวยาจิตใจ หรือทีม MCATT ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานในทุกสถานการณ์ จึงเป็นส่วนสำคัญกรมจึงร่วมมือกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กองวิชาการแพทย์ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสินกรมการแพทย์ จัดอบรมพัฒนาทักษะการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบให้พร้อมอยู่เสมอ ทำให้ การปฏิบัติหน้าที่เชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อและทันทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ ตนเอง และทีม ลดการ เกิดปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงระยะยาว</p>	
<p>HMPV เชื้อไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, innews, ประชาชาติ)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า HMPV เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อโรคระบบทางเดินหายใจที่พบ ได้ทั่วไปในเด็กอยู่ในตระกูลเดียวกับเชื้อ RSV ก่อโรคได้ตั้งแต่หัวธรรมดาจนถึงปอดบวม กลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ เด็ก อายุต่ำกว่า 6 เดือน เด็กที่มีโรคประจำตัว เด็กที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กคลอดก่อนกำหนด และผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มียา ต้านไวรัสหรือวัคซีนเฉพาะ ในปีที่ผ่านมาพบค่อนข้างน้อย เชื้อนี้เป็นสาเหตุของภาวะปอดอักเสบในเด็กไทยสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 5-6 แต่เนื่องจากภูมิคุ้มกันของเด็กไทยอาจยังมีน้อย และอยู่ได้ไม่นานจึงต้องเฝ้าระวังการระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>-นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสุขภาพเด็กฯ มีบริการตรวจรักษาหาเชื้อ HMPV ด้วยชุดตรวจแบบเร็ว และชุดตรวจที่ครอบคลุม 22 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ การรักษายังคงเป็นแบบ ประคับประคองตามอาการ ส่วนใหญ่หายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ แนะนำให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพบุตรหลานด้วยการพาไป รับวัคซีนให้ครบถ้วน ทั้งวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกัน pneumococcus ให้นมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการนอนหลับคาขวดนมเพื่อป้องกันปอดบวมจากการสูดสำลัก จัด สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ทำความสะอาดห้องนอนสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่ หากเด็กมีอาการไข้สูง หายใจเร็วหรือหอบ ซึม เพลีย ไม่ดื่มนม ควรรีบพาไปพบแพทย์</p>	
<p>ออฟฟิศซินโดรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaipbs)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำ 3 สัญญาณเตือน อาการออฟฟิศซินโดรม ได้แก่ ปวดหลัง ปวดศีรษะเรื้อรัง นิ้วล็อก พร้อมแนะนำการรักษาแบบองค์รวมด้วยแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ แผนจีน ฟังเข็ม ครอบแก้ว อาการดีขึ้นได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำผลไม้ต้านมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>นางนันทยา จงใจเทศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้วิจัยองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพวิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีนในผลไม้ โดยทำการศึกษาในผลไม้ 83 ชนิด พบว่า ผลไม้ 10 อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนสูง มีสีเหลืองและสีเหลืองเข้ม ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สุก, มะเขือเทศราชินี, มะละกอสุก, กว๊ายไข่, มะม่วงยายกล่ำ, มะปรางหวาน, แคนตาลูปเนื้อเหลือง, มะยงชิด, มะม่วงเขียวเสวยสุก และสับปะรดภูเก็ต</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitodaynews, thepowernetworknews)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.และสมาคมการค้ายาโรเบียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (EABC) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นต่อกฎในการส่งเสริมการเข้าถึงยาของประชาชน ทั้งในประเด็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง (Self-care) การให้บริการ E-Pharmacy รวมถึงการแบ่งรับความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายยามาผ่านข้อตกลงระหว่างภาครัฐและบริษัทผู้จำหน่ายยา (Risk Sharing Agreement หรือ Managed Entry Agreement) ซึ่งการให้บริการด้านยาผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Pharmacy) อยู่ระหว่างกระบวนการออกกฎหมาย และรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ</p>	
<p>เงินประจำตำแหน่ง นักสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายพัทธพล อักโข เลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เผย สภาฯได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การพิจารณา กำหนดตำแหน่ง นักสาธารณสุขให้เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง รวมถึงทำหนังสือแจ้งไปยังส.ส.ให้จัดทำข้อมูลประกอบการศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อจะได้นำเรื่องเสนอต่อ อ.ก.พ. วิสามัญ และ ก.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก.)</p> <p>-นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ (หมอเอก) อดีต สส.จ.เชียงราย และอดีตรองประธานคณะอนุกรรมการ กมธ.สธ. ชุดที่ 25 โปสเตอร์บุ นอกจากรายงานของกรมการวิสามัญบุหรีไฟฟ้าที่กำลังจะสรุปความเห็น และมีกรมการส่วนใหญ่เห็นด้วย “ให้ควบคุมบุหรีไฟฟ้าด้วยกฎหมาย” แทนการแบนบุหรีไฟฟ้า พร้อมทั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณไม่โปร่งใส ทำไทยล้มเหลวลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และป้องกันการระบาดของบุหรีไฟฟ้า ถึงเวลาต้องทบทวนแนวทางการควบคุมยาสูบของประเทศไทยอย่างเป็นระบบก่อนจะสายเกินไป เตรียมนำข้อมูลเบื้องต้นหลังผลประโยชน์ทับซ้อนในวงการควบคุมยาสูบออกมาเผยแพร่เร็วๆ นี้</p>	
<p>หมอธีระวัฒน์' กับบทบาทใหม่ใน ม.รังสิต ผลักดัน 'การแพทย์สะอาด' เพื่อคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.)</p> <p>-ม.รังสิต เปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์บูรณาการและสาธารณสุข มอบ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ฯ ขับเคลื่อนพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมยกระดับสมุนไพรรักษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตั้งเป้าผลักดัน “การแพทย์สะอาด” เนื่องจากมองเห็นปัญหาว่า ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยา การรักษา หรือการวิจัย อาจจะไม่มีความเชื่อมโยงหรือมีอิทธิพลจากบริษัทผู้ผลิต ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามไปด้วย จนกระทั่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ขณะเดียวกัน บทความทางวิทยาศาสตร์หลายชิ้นก็มีความเชื่อมโยงอยู่กับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลที่เผยแพร่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้</p>	
<p>จับโรงงานผลิตน้ำกระเทียมรายใหญ่แปดรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ชุดสืบ จ.ฉะเชิงเทรา บุกหลายโกดังโรงงานผลิตน้ำกระเทียมรายใหญ่ที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา หลังสืบทราบว่ามีเปิดโกดังผลิตน้ำตาลสด น้ำลำไยบังหน้า แต่แอบต้มน้ำกระเทียมส่งขายในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง ภายในโรงงานพบแรงงานต่างด้าวกัมพูชา 10 คน เมียนมา 5 คน ตรวจยึดหม้อต้มชุดเตาแก๊ส ถึงแก๊ส ไบโกระเทียมสด น้ำต้มต้ม ขวดพลาสติก ฝาสีต่างๆ ไซรัป และสารกันบูด จับกุมนายขวัญชัย เจ้าของ พร้อมแจ้งข้อหาหลายกระทง</p>	

